
 

 

B O R G A R R Á Ð 
 

Ár 2023, fimmtudaginn 14. nóvember, var haldinn 5729. fundur borgarráðs. Fundurinn var 
haldinn í Ráðhúsi Reykjavíkur og hófst kl. 09:07. Viðstödd voru, auk borgarstjóra, Einar 
Þorsteinsson, Dóra Björt Guðjónsdóttir, Heiða Björg Hilmisdóttir, Kjartan Magnússon, 
Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, Sanna Magdalena Mörtudóttir og Þórdís Lóa 
Þórhallsdóttir. Einnig sátu fundinn áheyrnarfulltrúarnir Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir og Líf 
Magneudóttir. Eftirtaldir embættismenn og aðrir starfsmenn sátu fundinn: Diljá Ragnarsdóttir, 
Ebba Schram, Ívar Vincent Smárason og Þorsteinn Gunnarsson. 
Fundarritari var Helga Björk Laxdal. 

 
Þetta gerðist: 

 
1. Lagt fram bréf skrifstofu borgarstjórnar, dags. 7. desember 2023, þar sem tilkynnt er að 

á fundi borgarstjórnar þann 5. desember 2023 hafi verið samþykkt að Þórdís Lóa 
Þórhallsdóttir tæki sæti í borgarráði í stað Pawels Bartoszek. Jafnframt var samþykkt að 
Pawel Bartoszek taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Jóhönnu Dýrunnar Jónsdóttur 
og að Andrea Jóhanna Helgadóttir taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Trausta 
Breiðfjörð Magnússonar. MSS22060043 

 
2. Fram fer kynning á starfsemi Carbfix. 
 

Edda Sif Pind Aradóttir, Erling Tómasson, Elín Smáradóttir og Kristinn Ingi Lárusson taka 
sæti á fundinum undir þessum lið.  
Matthew Ball tekur sæti á fundinum undir þessum lið með rafrænum hætti. 
MSS22030202 

 
3. Lagt fram bréf skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 12. desember 2023, þar sem 

óskað er eftir að borgarráð heimili skrifstofunni að slíta viðræðum um úthlutun lóðar að 
Arnarbakka 6 og að Veðurhæð ehf. verði boðið til viðræðna um úthlutun lóðarinnar, 
ásamt fylgiskjölum. 
Samþykkt. 
Borgarráðsfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands situr hjá við afgreiðslu málsins. 

 
Ívar Örn Ívarsson tekur sæti á fundinum undir þessum lið með rafrænum hætti. 
MSS23120034 

 
4. Lagt fram bréf skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 12. desember 2023, þar sem 

óskað er eftir að borgarráð samþykki að veita Parlogis ehf. vilyrði fyrir lóð á 
athafnasvæðinu á Hólmsheiði til allt að þriggja ára með fyrirvara um gerð nýs 
deiliskipulags, ásamt fylgiskjölum. 
Samþykkt. 

 
Ívar Örn Ívarsson tekur sæti á fundinum undir þessum lið með rafrænum hætti. 
MSS23120058 

 
5. Lagt fram bréf skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 11. desember 2023, þar sem 

óskað er eftir að borgarráð samþykki að veita APT Holding ehf. vilyrði fyrir lóð á 
athafnasvæðinu á Hólmsheiði til allt að þriggja ára með fyrirvara um gerð nýs 
deiliskipulags, ásamt fylgiskjölum. 
Samþykkt. 
Borgarráðsfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands situr hjá við afgreiðslu málsins. 

 



Ívar Örn Ívarsson tekur sæti á fundinum undir þessum lið með rafrænum hætti. 
MSS23110086 

 
6. Lagt fram bréf skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 11. desember 2023, þar sem 

óskað er eftir að borgarráð samþykki samkomulag vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar og 
þróunar á lóðinni Malarhöfða 10 á Ártúnshöfða, ásamt fylgiskjölum. Jafnframt er óskað 
eftir að borgarráð samþykki lóðarvilyrði fyrir lóð innan skilgreinds athafnasvæðis við 
Esjumela með fyrirvara um gerð deiliskipulags. 
Samþykkt. 
Borgarráðsfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands situr hjá við afgreiðslu málsins. 

 
Ívar Örn Ívarsson tekur sæti á fundinum undir þessum lið með rafrænum hætti. 
MSS23040130 

 
7. Lagt fram bréf skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 11. desember 2023, þar sem 

óskað er eftir að borgarráð samþykki aðilaskipti að uppbyggingarsamkomulagi og 
lóðarréttindum vegna lóðarinnar Dvergshöfða 27, ásamt fylgiskjölum. 
Samþykkt. 
Borgarráðsfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands situr hjá við afgreiðslu málsins. 

 
Ívar Örn Ívarsson tekur sæti á fundinum undir þessum lið með rafrænum hætti. 
MSS23120065 

 
8. Lögð fram svohljóðandi tillaga borgarstjóra, dags. 11. desember 2023, ásamt 

fylgiskjölum: 
 

Lagt er til að borgarráð samþykki hjálögð drög að samkomulagi á milli 
Knattspyrnufélagsins Vals, Hlíðarenda ses. og Reykjavíkurborgar. Samkomulagið 
felur í sér uppbyggingu á reit A og J við Hlíðarenda, nánar tiltekið á lóðum við 
Arnarhlíð 3 og Hlíðarenda 14. Samkomulagið felur einnig í sér áform um byggingu 
fjölnota íþróttahúss, endurbyggingu gervigrasvallar og eignaryfirfærslu 
gervigrasvallar austan Arnarhlíðar til Reykjavíkurborgar. Þá felur samkomulagið í 
sér breytta landnotkun á á lóð Hlíðarenda 12 vegna Borgarlínu auk uppgjörs á 
framkvæmdum innan lóðar Vals vegna göngustíga. 

 
Greinargerð fylgir tillögunni. 
Samþykkt. 

 
Ívar Örn Ívarsson tekur sæti á fundinum undir þessum lið með rafrænum hætti. 
MSS23120070 

 
Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar leggja fram 
svohljóðandi bókun:  

 
Samningur milli Reykjavíkurborgar og Vals er jákvæður og mikilvægur. Hann 
tryggir framgöngu Borgarlínu um Arnarhlíð, fjármagnar fjölnota íþróttahús á 
Hlíðarenda og tryggir uppbyggingu á hundruðum nýrra íbúða. Ábatinn af 
uppbyggingunni mun allur renna til íþróttastarfs í þágu barna og unglinga. 

 
9. Lagt fram bréf borgarstjóra, dags. 11. desember 2023, þar sem áfangaskýrsla Græna 

plansins fyrir janúar-júní 2023 er send borgarráði til kynningar, ásamt fylgiskjölum. 
 



Hulda Hallgrímsdóttir og Óli Örn Eiríksson taka sæti á fundinum undir þessum lið með 
rafrænum hætti. MSS22030045 

 
10. Fram fer umræða um samning um samræmda þjónustu við flóttafólk og börn á flótta. 
 

Rannveig Einarsdóttir, Dís Sigurgeirsdóttir, Helgi Grímsson og Dagbjört Ásbjörnsdóttir 
taka sæti á fundinum undir þessum lið með rafrænum hætti. MSS23120063 

 
11. Lögð fram svohljóðandi tillaga borgarstjóra, dags. 12. desember 2023, ásamt 

fylgiskjölum: 
 

Lagt er til að meðfylgjandi breytingar á gjaldskrá vegna dagforeldra verði 
samþykktar. Breytingin taki gildi 1. febrúar 2024, sjá töflu 1 í viðauka. 

 
Greinargerð fylgir tillögunni. 
Vísað til borgarstjórnar. 

 
Halldóra Káradóttir tekur sæti á fundinum undir þessum lið með rafrænum hætti. 
FAS23120011 
 
Borgarráðsfulltrúar Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar leggja fram 
svohljóðandi bókun:  

 
Hér er stigið afar mikilvægt skref til þess að styðja við barnafjölskyldur í borginni. 
Nú greiða foreldrar barna sem eru orðin 18 mánaða gömul eða eldri jafn mikið og 
ef þau væru í borgarreknum leikskólum og því felst í ákvörðuninni umtalsverð 
kjarabót. Hér er að auki verið að efla dagforeldrakerfið bæði með auknum stuðningi 
til dagforeldra og einnig bættu utanumhaldi þessa kerfis af hálfu borgarinnar sem 
felst í gerð þjónustusamninga. 

 
Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:  

 
Fulltrúi Flokks fólksins telur að þessar niðurgreiðslur til dagforeldra vegna 18 
mánaða og eldri barna komi allt of seint. Niðurgreiðslurnar voru samþykktar í 
borgarráði 15. júní en koma ekki til framkvæmda fyrr en rúmum sjö mánuðum 
seinna. Þessar niðurgreiðslur hefðu átt að taka gildi 1. janúar 2024. Að sjálfsögðu 
mega gjöldin aldrei vera hærri en sem nemur gjaldskrá skóla- og frístundasviðs. 
Hækkunin fyrir börn yngri en 18 mánaða er mjög lítil og óttast fulltrúi Flokks fólksins 
að hún muni ekki skila sér til foreldra þar sem dagforeldrar borga gjöld af öllum 
hækkunum. Fulltrúi Flokks fólksins hefur ítrekað lagt til að það þurfi að styðja betur 
við dagforeldrakerfið sem hefur átt undir högg að sækja undanfarin ár. 

 
12. Lagt fram trúnaðarmerkt bréf fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 13. desember 

2023, þar sem lögð er fram áhættuskýrsla vegna þriðja ársfjórðungs ársins 2023, ásamt 
fylgiskjölum. 

 
Halldóra Káradóttir tekur sæti á fundinum undir þessum lið með rafrænum hætti. 
FAS23070015 

 
13. Lagt fram bréf fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 20. nóvember 2023, þar sem 

óskað er eftir að borgarráð samþykki afléttingu kvaðar á Ásvegi 11 vegna bílskúrs, ásamt 
fylgiskjölum. 
Samþykkt. 



 
Óli Jón Hertervig tekur sæti á fundinum undir þessum lið með rafrænum hætti. 

 
- Kl. 11:04 víkur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir af fundinum og tekur sæti með rafrænum hætti. 

FAS23110031 
 
14. Lagt fram bréf skóla- og frístundasviðs, dags. 11. desember 2023, sbr. samþykkt skóla- 

og frístundaráðs frá 11. desember 2023 á tillögu að breytingum á reglum um 
niðurgreiðslu daggæslu vegna barna hjá dagforeldrum, ásamt fylgiskjölum. 

 
- Kl. 11:20 víkur Heiða Björg Hilmisdóttir af fundinum. 
 

Samþykkt. 
 

Helgi Grímsson og Ólafur Brynjar Bjarkason taka sæti á fundinum undir þessum lið með 
rafrænum hætti. SFS23060023 

 
Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram svohljóðandi bókun:  

 
Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins styðja þær tillögur í dagforeldramálum sem 
liggja fyrir fundinum en telja meira þurfa til ef duga skal. Á það er minnt að fulltrúar 
Sjálfstæðisflokks hafa ítrekað lagt til að efla og styðja betur við dagforeldrakerfið 
m.a. á fundum skóla- og frístundaráðs, í borgarráði og borgarstjórn. 
Meirihlutaflokkarnir hafa á hinn bóginn sýnt andvaraleysi gagnvart uppbyggingu 
kerfisins, sem endurspeglast m.a. í því að fjöldi dagforeldra var 204 hinn 1. október 
2015 á meðan fjöldi dagforeldra var kominn niður í 74 hinn 1. desember 
síðastliðinn. Börn í vistun hjá dagforeldrum 1. október 2015 voru 689 en eru vel 
undir 400 í dag. 

 
Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:  

 
Hér eru gerðar nokkrar breytingar sem sagt er að séu gerðar í góðri sátt við 
dagforeldra. Flokkur fólksins hefur engu að síður fengið sendar nokkrar 
athugasemdir og ábendingar frá dagforeldrum um hvað betur mætti fara í þessum 
reglum. Til dæmis hefur verið bent á að of langur tími líði frá því niðurgreiðslurnar 
voru samþykktar, þ.e. í júní sl., og þar til þær taka gildi 1. febrúar 2024. Það er 
mikilvægt að gera sérstaklega vel við þessa stétt sem barnafólk í Reykjavík hefur 
svo mikla þörf fyrir þar sem Brúum bilið hefur ekki fylgt upphaflegri áætlun. Nú er 
dagforeldrum heimilt að innheimta viðbótargjald fyrir umframþjónustu sem ekki er 
innifalin í dvalargjaldi, s.s. fyrir sérfæði og bleyjur. Þetta er gott. Á þessu gjaldi er 
ekkert þak en sjá á til hvernig það þróast. Spurning er vissulega hvernig það muni 
ganga. Ef enginn rammi er þá er einnig hætta á að ákvarðanir um samþykki á 
greiðslum kunni að verða, að hluta til alla vega, geðþóttaákvarðanir. Almennt eru 
þessar reglur frekar flóknar og ekki auðvelt að sjá í hendi sér hvernig þær reynast. 
Það er mikilvægt að þær verði endurskoðaðar t.d. að ári liðnu en þá ættu helstu 
agnúar að vera komnir í ljós. 

 
15. Lagt fram bréf skóla- og frístundasviðs, dags. 11. desember 2023, sbr. samþykkt skóla- 

og frístundaráðs þann 11. september 2023 á tillögu um reglur um stofn- og aðstöðustyrki 
vegna daggæslu barna í heimahúsum, ásamt fylgiskjölum. 
Samþykkt.  

 



Helgi Grímsson og Ólafur Brynjar Bjarkason taka sæti á fundinum undir þessum lið með 
rafrænum hætti. SFS23060023 

 
Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:  
 

Dagforeldrar hafa látið heyra í sér hvað þeim finnst hjálpa sér mest. Sumu af því 
hefur ekki verið tekið mark á. Ef litið er sérstaklega á styrkinn þá ætti hann að vera 
greiddur frá júní eins og auglýst var í fjölmiðlum. Dagforeldrar vilja ekki að 
styrkurinn skerðist nema kannski ef börnin eru færri en þrjú. Því miður á þá 
styrkurinn að falla niður. Nóg er atvinnuóöryggið samt hjá stéttinni. Fjárhagsáætlun 
borgarinnar á ekki að bitna á greiðslum til foreldra. Nefna má aðrar athugasemdir, 
t.d. að endurskoðun vegna húnsnæðisstyrks fari fram fyrir 1. september 2024. Þá 
væri ár frá því að samningur átti að taka gildi. Að gjaldskrá sé ekki breytt án 
fyrirvara. Eins má setja inn sund og menningarkort strax. Varðandi að senda þurfi 
inn mánaðarlega staðfestingu ásamt undirskrift foreldris er afturför að mati 
dagforeldra. Frekar að taka út mánaðarlega staðfestingar eins og Kópavogur og 
fleiri sveitarfélög hafa gert. 

 
16. Lagt fram bréf skóla- og frístundasviðs, dags. 11. desember 2023, sbr. samþykkt skóla- 

og frístundaráðs frá 11. desember 2023 á tillögu um tímabundið aukið framlag vegna 
niðurgreiðslu daggæslu vegna barna hjá dagforeldrum, ásamt fylgiskjölum. 
Samþykkt.  

 
Helgi Grímsson og Ólafur Brynjar Bjarkason taka sæti á fundinum undir þessum lið með 
rafrænum hætti. SFS23060023 

 
Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:  

 
Flokkur fólksins fagnar mörgu í þessum breytingum enda tímabært að laga 
stöðuna hjá dagforeldrum og foreldrum sem nota þjónustu þeirra. Það hefur of 
mikið verið klipið af dagforeldrastéttinni í gegnum árin, stétt sem hefur þjónað 
börnum og barnafólki áratugum saman. Nú þarf leikskólakerfið virkilega á henni að 
halda enda stóð verkefnið Brúum bilið engan veginn undir væntingum. Einn 
svartasti blettur þessa og síðasta meirihluta eru svikin loforð um leikskólapláss. 
Andvaraleysið var algjört og í fyrsta sinn í sögunni mættu foreldrar með börn sín í 
Ráðhúsið til að mótmæla, og það ítrekað. Ef ekki væri fyrir dagforeldra væri 
vandinn grafalvarlegur. Foreldrar kæmust ekki til vinnu sinnar upp til hópa. Um tíma 
mátti engu muna að síðasti meirihluti gengi af dagforeldrastéttinni dauðri. Fjöldi 
dagforeldra var 204 hinn 1. október 2015 á meðan fjöldi dagforeldra var kominn 
niður í 74 hinn 1. desember síðastliðinn. Börn í vistun hjá dagforeldrum 1. október 
2015 voru 689 en eru vel undir 400 í dag. 

 
17. Lagður fram dómur Landsréttar í máli nr. 396/2022. MSS22060009 
 
18. Lagður fram dómur Landsréttar í máli nr. 569/2022. MSS22100212 
 
19. Lagður fram dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3438/2021. MSS22010138 
 
- Kl. 11:40 víkur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir af fundinum.  
 
20. Lagt fram svar skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 11. desember 2023, við 

fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sósíalistaflokk Íslands um kostnað vegna kaupa, 



uppsetningar og reksturs eftirlitsmyndavéla, sbr. 55. lið fundargerðar borgarráðs frá 25. 
maí 2023. MSS23050151 

 
21. Lagt fram svar þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. 28. nóvember 2023, við fyrirspurn 

áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um fundargerð stafræns ráðs frá 26. apríl 2023, sbr. 37. 
lið fundargerðar borgarráðs frá 11. maí 2023. MSS23010009 

 
Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:  

 
Fulltrúi Flokks fólksins spurði m.a. um hver sé raunveruleg staða 
gagnaframsetningar hjá Reykjavíkurborg nú. Hvaða lausnir eru fullkláraðar? 
Nefndar eru 34 lausnir og að margar séu enn í þróun. Langfæst hafa að gera með 
skóla- og frístund og umhverfis- og skipulagsmál. Þau svið sem annast beina 
þjónustu við fólkið hefðu átt að vera fremst í stafrænni vegferð borgarinnar. Byrja 
átti á lausnum sem einfalda þjónustu og létta á starfsfólki. Einar 15 af 34 lausnum 
eru dagatöl og kort en megnið er einhvers konar mælaborð, t.d. talning 
sundlaugagesta. Þetta geta varla talist brýnar lausnir. Það er aðeins ein lausn sem 
hefur að gera með þjónustu við börn og það er kostnaðargreining á sérstökum 
stuðningi við börn. Enn bólar ekkert á upplýsingavef yfir framlögð mál 
borgarfulltrúa. Fjögur ár eru síðan ákveðin upphæð var eyrnamerkt fyrir það 
verkefni sem var áður en fjárhagsstaða borgarinnar varð svo slæm sem raun ber 
vitni. Það er öllum ljóst sem fylgst hafa með að fyrstu árin í stafrænni vegferð var 
ekki kannað hvort til væru lausnir í notkun áður en farið var í nýþróun lausna. Þessi 
vegferð öll hefur verið með ólíkindum, fjármagni lengi vel sóað í algera vitleysu. 

 
22. Lögð fram fundargerð aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks frá 7. 

desember 2023. MSS23010026 
 
23. Lögð fram fundargerð endurskoðunarnefndar frá 4. desember 2023. MSS23010022 
 
24. Lögð fram fundargerð innkaupa- og framkvæmdaráðs frá 7. desember 2023. 

MSS23010005 
 
25. Lögð fram fundargerð íbúaráðs Breiðholts frá 6. desember 2023. MSS23010028 
 
26. Lögð fram fundargerð íbúaráðs Grafarvogs frá 4. desember 2023. MSS23010030 
 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 2. lið 
fundargerðarinnar:  

 
Þessar reglur eru að mörgu leyti skondnar, sérstaklega vegna þess að í þeim er 
talsverð forræðishyggja, s.s. að fulltrúar í íbúaráðum skulu kynna sér dagskrá sem 
og öll fundargögn fyrir íbúaráðsfundi, á fundum skal formaður tryggja að 
fundarmenn haldi sig við þann dagskrárlið sem er til umræðu hverju sinni og skulu 
ráðsmenn sitja saman við fundarborð á meðan á fundi stendur. Þetta minnir 
nokkuð á reglur í leikskólum. Þessar verklagsreglur eiga annars að hafa þann 
tilgang að tryggja skipulögð og samræmd vinnubrögð og jafnræði í meðferð mála 
íbúaráða Reykjavíkurborgar. Færri orð eru um starfsmenn ráðanna. Gera má ráð 
fyrir að reglurnar hafi verið endurskoðaðar eftir leiðinlega uppgötvun sem átti sér 
stað á fundi íbúaráðs Laugardals þegar ráðsmenn sáu tal starfsmanna sem þeim 
var ekki ætlað að sjá. Á tali starfsmanna mátti sjá að þeir voru að reyna að villa um 
fyrir íbúaráðinu. Fyrir vikið gátu fundarmenn ekki innt hlutverk sitt af hendi með 
réttum hætti. 



 
27. Lagðar fram fundargerðir stjórnar Strætó bs. frá 1., 8., 15. og 24. nóvember 2023. 

MSS23010021 
 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 2. lið 
fundargerðarinnar frá 24. nóvember: 

 
Öllum útboðum í akstur er hafnað en þrjú tilboð bárust sem reyndust öll vera hærri 
en kostnaðaráætlun Strætó. Kostnaðaráætlun virðist ekki vera raunsæ. Fulltrúi 
Flokks fólksins hefur auk þess efasemdir um hvort útboð sé rétta leiðin varðandi 
þessa þjónustu. Nú á að fara í nýtt innkaupaferli í samræmi við umræður á 
fundinum sem ekki eru opinberaðar. 
 

28. Lögð fram fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 13. desember 2023. 
19. liður fundargerðarinnar er samþykktur. MSS23010011 

 
Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 26. lið 
fundargerðarinnar:  

 
Flokkur fólksins spurði um byggingarhæfar lóðir og ýmislegt því tengt. Margir vita 
ekki hvað átt er við með byggingarhæf lóð en dettur þó eðlilega í hug að um sé að 
ræða lóð sem hægt er að byggja á. Byggingarhæf lóð skv. skilgreiningu telst vera 
þegar götur hafa verið lagðar bundnu slitlagi og séð hefur verið fyrir rafmagni, vatni 
og fráveitutengingu og heimild til framkvæmda fæst að ákveðnum skilyrðum 
uppfylltum. Meirihlutinn segir að sjá megi allar byggingarhæfar lóðir á kortavefsjá 
borgarinnar. Komið hefur í ljós að sumar lóðir þar eru nú þegar komnar í hendur 
lóðarhafa með útboði og ættu þ.a.l. ekki að vera á kortavefsjánni eins og þeim væri 
óráðstafað. Það er vægt til orða tekið að segja að margt er óskýrt í umræðunni um 
lóðir og lóðamál. Þessi mál hafa einfaldlega verið mjög óskýr og villandi. Á sumum 
lóðanna á kortavefsjánni er t.d. ennþá rekstur í fullum gangi og aðrar ekki tilbúnar 
því þær bíða eftir framkvæmdum í tengslum við Borgarlínu. Þessar skýringar þurfa 
að liggja fyrir og vera aðgengilegar en ekki aðeins þegar kallað er sérstaklega eftir 
þeim.  

 
29. Lagt fram yfirlit skrifstofu borgarstjórnar, dags. í dag, yfir embættisafgreiðslur erinda sem 

borist hafa borgarráði, alls 9 mál. MSS23120009 
 
30. Lagt fram yfirlit skrifstofu borgarstjórnar, dags. í dag, yfir umsagnir um 

rekstrarleyfisumsóknir veitinga- og gististaða sem veittar hafa verið skv. heimild í viðauka 
2.1 við samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. 
MSS23120010 

 
31. Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram svohljóðandi tillögu: 
 

Lagt er til að hafinn verði undirbúningur að stækkun fimleikahúss Íþróttafélagsins 
Fylkis í Norðlingaholti. Miðað skal við að byggingarframkvæmdir hefjist ekki síðar 
en á árinu 2025 og verði lokið 2026. Í skilabréfi stýrihóps um forgangsröðun við 
uppbyggingu íþróttamannvirkja í Reykjavík, sem samþykkt var af borgarráði 3. 
september 2020, var umræddri framkvæmd raðað efst eða númer eitt af átján 
verkefnum sem forgangsröðunin nær til. Ljóst er að stækkun fimleikahúss 
Íþróttafélagsins Fylkis muni efla vinsælar íþróttagreinar í eystri hverfum 
borgarinnar og stuðla að fjölgun iðkenda í barna- og unglingastarfi. MSS23120091 
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